



ท้องถิ่นนิวส์

Local News

เป็นกลาง ยึดมั่นอุดมการณ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 128 ประจำปีครั้งแรกเดือนกันยายน 2558

ราคา 10 บาท

๑๑๓ ๑๐

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีวาง

ศิลาฤกษ์สร้างตึกเตรียมแพทย์

สร้างมาตรฐานใหม่แห่งการศึกษากระตุ้น

เด็กนคร.เป็นหมอในอนาคต

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 นี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายพร้อมจัดหลักสูตรบูรณาการให้แก่งานภาษาและสร้างหมอในอนาคต

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า "สิ่งสำคัญในการก้าวสู่ AEC อย่างมั่นใจจำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ ให้มีความพร้อม โดยเฉพาะด้านการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งต้องวางรากฐานการศึกษาของเด็กนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เทศบาลฯ ได้พยายามพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสภาพสังคมในปัจจุบันให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทุกคนมีความรู้ และทักษะพร้อมที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาให้มีความเพียงพอมากที่สุด โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายเทศบาลนครเชียงรายมีแนวคิดให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งระบบ โดยประสานความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตฯประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตฯ ปทุมวันมาร่วมกันจัดทำหลักสูตรในการบูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีทั้งอังกฤษและจีน รวมถึงการแนะแนวทางการเรียนต่อเป็นนักศึกษาแพทย์ วิศวกร สถาปัตย์ ในอนาคตภายหลังเรียนจบจากโรงเรียนเทศบาลฯ"



Title :	เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนหลังใหม่
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ข่าววิทยุ 6
Date :	พุธ ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 หน้าที่ 10

นายวันชัยฯ กล่าวด้วยเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่สภาฯ ได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ หรือเรียกว่า "ตึกเตรียมแพทย์" ขึ้นในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 นี้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกำหนดเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้มีความพร้อมกับการพัฒนาด้านการศึกษาของเทศบาลฯ และจะเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมีมาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนของเทศบาลนครเชียงราย และสถาบันการศึกษาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้ไว้วางใจว่าบุตรหลานที่เข้าเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จะได้รับการเรียนการสอนที่มีศักยภาพ และเมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะมีความสามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงขอเรียนเชิญร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ตามวันและเวลาที่กำหนดต่อไป"